



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดงานสภากาแฟลำปาง ครั้งที่ 6/2566



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมงานสภากาแฟลำปาง ครั้งที่ 6/2566 "การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ" Lampang "ONE" Team ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ในงานนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ฯ ได้กล่าวต้อนรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีกล่าวพบปะ และร่วมรับชมการแสดงชุด รำเป็งลำปาง จากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และการแสดงชุด ล้มกับป้ปนนคร จาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การจัดงานสภากาแฟในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนของจังหวัดลำปาง ได้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ความสามารถ สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในหน่วยงานต่อไปได้ และในโอกาสนี้ ดร.ททกาญจน์ อุดลธิรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ส่งต่อถ้วยกาแฟให้กับ นายจากรเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟลำปาง ครั้งที่ 7/2566 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ต่อไป





มร.ลป. ร่วมหารือการสร้างแพลตฟอร์มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน พื้นที่จังหวัดลำปาง



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุ่มธำรงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ดวงใจ พุทรวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.เนตรดาว โทธีรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอ.วีระชัย สว่างทุกข์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าพบนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และร่วมหารือการสร้างแพลตฟอร์มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดลำปาง และการยกระดับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อลดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง



มร.ลป.จัดปฐมนิเทศ นศ.หอพักภายใน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2566



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมบรรยายสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องกฎระเบียบการพักอาศัยภายในหอพักภายในร่วมกัน และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันนักสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ เชิญชวนนักศึกษาเลิกบุหรี่ และแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีแนวปฏิบัติการดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้มีหอพักภายในจำนวน 5 หอพัก ได้แก่หอพัก 1 หอพัก 2 หอพักหญิงราชาวดี หอพักอินทนิลและ หอพักชายทานตะวัน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าพักจำนวน 344 คน





สำนักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ประธาน คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ปรีดีต สายสี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการสรรหา พร้อมตรวจนับบัตรผู้มีสิทธิหยั่งเสียงก่อนเริ่มการใช้สิทธิหยั่งเสียง โดยผลคะแนนการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ผลปรากฏดังนี้

- ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน มีผู้มาใช้สิทธิหยั่งเสียง จำนวน 83 คน ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 30 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตามกระบวนการสรรหาใหม่ในลำดับต่อไป

- ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น 579 คน มีผู้มาใช้สิทธิหยั่งเสียงจำนวน 510 คน ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงปรากฏว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การหยั่งเสียงร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ผศ.เจษฎา ทองสุข และ อ.ปรภากร ใจดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ต่อไป





คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดปฐมนิเทศ และแนะแนวการศึกษา นศ.ทุนในพระราชานุเคราะห์



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดปฐมนิเทศและแนะแนวแก่นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องผลิตสื่อ คณะครุศาสตร์ อาคาร 52 โดยมี อ.ดร.สุธิดา พลขันธ์ หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในการนี้ได้มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทุนฯ ในโครงการส่วนพระองค์ฯ จำนวน 36 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบของนักศึกษาศึกษาทุนฯ รวมถึงการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการฝึกปฏิบัติทักษะมารยาททางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียนรวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



อาจารย์ มร.ลป. เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบ และขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน



อ.ดร.อรทัย เลาอ่อนกรรณ์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธิษณา โตธยานานท์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านความคุ้มครองเด็ก จัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก แนวทางการอบรมเลี้ยงดูโดยใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในสภาพปัญหา ความคาดหวัง และตั้งเป้าหมายในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยมีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน





คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผศ.ศุภวุฒิ ผาภา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สลุงคำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำประธานสาขาวิชา ทั้ง 6 สาขาวิชา และคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก ซึ่งคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมตนเองในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง ผศ.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย ชี้แจง ข้อบังคับ ระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา อ.ประสงค์ หน่อแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา ชี้แจงด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมภาพรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 120 คน



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกฟังงา ประจำปีการศึกษา 2566



อ.ดร.นุสรุา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีบายศรีสู่ขวัญและกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมณารีนทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลุกฝังและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ตามวิถีล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย และระบบบริหารจัดการของคณะ และปลุกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่อย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรมสโมสรนักศึกษาพี่น้องใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์ภายในคณะ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ การแต่งกาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับเกียรติจากนายชมพร พุ่มพะเนา พนักงานบริการระดับ 4 ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2558 มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้นำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข





คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่

19 - 23 มิ.ย. 2566

เวลา 08.30-16.30 น.

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโอฬาร ไรจน์ทริภู (ในวันและเวลาดังกล่าว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎ 054-237312

หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3846 ,3847

(ในวันและเวลาดังกล่าว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

www.lpru.ac.th

ตรวจสอบตารางเรียน

นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบระบบออนไลน์ที่นี่เลย



สแกนเพื่อเข้าเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

☎ 054-237399 ต่อ 5155 - 57

(ในวันและเวลาดังกล่าว)



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

www.lpru.ac.th

งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ ๑๓
"สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"
วันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓๓ สำนักศิลปกรรมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อย่าลืม! ล็อคคอก รถจักรยานยนต์ และเก็บ กุญแจรถ ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จับจ่ายปลอดภัย

สวมหมวกนิรภัย 100%

ทั้งผู้จับจ่ายและผู้ซ้อนท้าย

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"

เปิดรับ นักวิจัยรุ่นใหม่

สู่นักวิจัยมืออาชีพ

(Research Network Sandbox)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ" เพื่อยกระดับศักยภาพนักวิจัย สร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายบริหารการวิจัย

เงื่อนไข

- เป็น คณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
- เพิ่งจบการศึกษา หรือเริ่มปฏิบัติงาน หรือเริ่มทำงานวิจัยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- ได้รับหนังสืออนุญาตจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้เป็นผู้เข้าร่วมอบรม
- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดทั้งโครงการ
- รับสมัครจำนวน 5 ท่าน (นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชน และ หรือภาคอุตสาหกรรม)
- ผู้สมัครต้องส่ง Statement of purpose (SOP) แบบทำตัวเอง ที่แสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ความประสงค์ ในการเข้าร่วมอบรมและการนำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
- ค่าพาหนะเดินทาง ผู้เข้าร่วมอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
- อาหารและที่พัก ฟรี

หลักสูตร

Module 1 Introduction	16-20 กันยายน พ.ศ. 2566
Module 2 Planning	11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
Module 3 Preparation	12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
Module 4 Pitching	6-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ระยะเวลา

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- ส่งเอกสาร และ Statement of purpose (SOP) มาที่ E-mail : uppernorth.unrn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน | www.unrn.rac.oop.cmu.ac.th | ☎ 053-942-476 หรือ 087-656-0160